

LÂM ĐỒNG

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG

SỐ 6444 - THỨ BA NGÀY 19/9/2023 • Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT • Điện thoại: 02633822472 • Fax: 02633827608 • E-mail: tsbaolamdong@gmail.com

THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI ĐẢNG BỘ TỈNH

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI: **Xây dựng quốc gia lưu trữ, xã hội lưu trữ**

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu các quy định trong Luật Lưu trữ (sửa đổi) cần bảo đảm định hướng xây dựng xã hội lưu trữ, quốc gia lưu trữ.

Sáng 18/9, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 26, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi).

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, dự thảo Luật có các nội dung sửa đổi, bổ sung tập trung vào 4 chính sách đã được Chính phủ thông qua, gồm: Quy định về thẩm quyền quản lý tài liệu lưu trữ; Quy định

về lưu trữ tài liệu điện tử; Quy định về hoạt động lưu trữ tư; Quy định về hoạt động dịch vụ lưu trữ. Trong đó, bổ sung các quy định về thẩm quyền quản lý tài liệu Phòng lưu trữ quốc gia Việt Nam theo hướng phân định rõ thẩm quyền quản lý cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ; tài liệu lưu trữ Phòng lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam và Phòng lưu trữ Nhà nước Việt Nam giữa cơ quan có thẩm quyền của Đảng...

XEM TIẾP TRANG 2

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu thảo luận tại phiên họp.



NHỚ LỜI BÁC DẠY

“Người cách mạng mẫu mực phải khiêm tốn, khoan hòa, lượng thứ, can đảm khi sa cơ, bình tĩnh khi thắng thế, không bao giờ được quên rằng cuộc đời mình và sự nghiệp của mình thuộc về toàn nhân loại chứ không thuộc về mình”

HỒ CHÍ MINH - TOÀN TẬP, TẬP 2, NXB CTQG, H. 2011, TR. 514

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH LÂM ĐỒNG LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2023 - 2028 Đưa Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị vào cuộc sống



Đóng gói nấm tại Công ty TNHH SX TM Hồng Ân.

TRANG 4

Sáng tạo Mô hình “Đọc báo Đảng trực tuyến có phản hồi”

Từ năm 2016 đến nay, Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng đã triển khai Mô hình: “Đọc báo Đảng trực tuyến có phản hồi”. Đây là đơn vị điển hình của Trung ương và tỉnh về thực hiện chủ trương mua, đọc và làm theo báo Đảng có sáng tạo phù hợp với thực tiễn.

TRANG 2

Người lao động hưởng về Đại hội

TRANG 5

KINH TẾ Chuyển đổi để làm giàu

TRANG 3

ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT Tuổi trẻ Đồng Đò giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống

TRANG 6

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC Đảm bảo an toàn bức xạ hạt nhân để sản xuất

TRANG 7



Cơ hội cho người trồng cà phê Robusta ở Lâm Đồng

Lâm Đồng là địa phương đứng thứ 2 cả nước (sau Đắk Lắk) về phát triển cây cà phê. Khoảng 91% diện tích cà phê của tỉnh là cà phê Robusta. Bởi vậy, việc thị trường thế giới có nhiều dấu hiệu tích cực và mở ra cơ hội cho cà phê Robusta là niềm vui lớn cho người trồng loại cà phê này ở Lâm Đồng.

TRANG 3

Điểm sáng ngôi trường vùng ven



TRANG 6

Sáng tạo Mô hình “Đọc báo Đảng trực tuyến có phản hồi”

Từ năm 2016 đến nay, Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng đã triển khai Mô hình: “Đọc báo Đảng trực tuyến có phản hồi”. Đây là đơn vị điển hình của Trung ương và tỉnh về thực hiện chủ trương mua, đọc và làm theo báo Đảng có sáng tạo phù hợp với thực tiễn.

Chi thị số 11 ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy đảng và tổ chức Đảng các cấp, các ban, ngành, đoàn thể cần tổ chức tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; cần có các hình thức phù hợp để đảng viên, đoàn viên và Nhân dân thường xuyên đọc, nghiên cứu báo và tạp chí của Đảng, hiểu rõ, nắm vững và thực hiện có hiệu quả đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước. Kết luận số 29, ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chi thị số 11 của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; Thông báo số 173, ngày 6/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chi thị số 11 của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng đã tiếp tục thể hiện vị trí, tầm quan trọng của việc đọc báo, tạp chí của Đảng.

Để việc đọc báo, tạp chí của Đảng trở nên thiết thực, lôi cuốn cán bộ, đảng viên, các cấp ủy tổ chức Đảng đã tích cực nghiên cứu, đổi mới hình thức, phương pháp đọc. Bên cạnh phương pháp đọc truyền thống, các cấp ủy tổ chức Đảng còn áp dụng những phương pháp sinh động khác. Tại Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng, từ năm 2016 đã triển khai Mô hình “Đọc báo Đảng trực tuyến có phản hồi”.

GS-TSKH Dương Quý Sỹ - Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng cho biết: Để nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên thông qua Mô hình Đọc báo Đảng trực tuyến có phản hồi, thực tiễn áp dụng tại Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng với cách thực hiện qua 5 bước một cách khoa học, bài bản.

Bước đầu tiên là lựa chọn bài báo: Hầu hết các bài báo được chọn từ Tạp chí Cộng sản, một số bài được chọn từ Tạp chí Tuyên giáo địa phương. Bước tiếp theo là gửi bài báo cho đảng viên: Bài báo đã được scan có kèm theo câu hỏi thảo luận và liên hệ thực tiễn qua



Mô hình sáng tạo trong thực hiện Chi thị số 11 của Bộ Chính trị tại Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng.

thư điện tử, nhóm zalo nội bộ của Đảng bộ cho đảng viên và quần chúng; việc này được thực hiện vào trước thứ Ba của tuần. Sau đó, đảng viên đọc và gửi bài trả lời qua thư điện tử, nhóm zalo nội bộ cho đồng chí Bí thư chỉ bộ; việc này được thực hiện vào trước Chủ nhật của tuần. Tiếp đến, đồng chí Bí thư chỉ bộ kiểm tra nội dung các bài trả lời của đảng viên, gửi cho Đảng ủy qua thư điện tử, nhóm zalo nội bộ của Đảng bộ; việc này được thực hiện trước 16 giờ, Chủ nhật của tuần. Bước cuối cùng là mời đảng viên trả lời: Vào sáng thứ Hai đầu tuần sau đó, đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư Đảng ủy mời ngẫu nhiên một đảng viên lên trả lời.

Qua thực tiễn triển khai và khảo sát đánh giá so sánh hiệu quả của Mô hình “Đọc báo Đảng trực tuyến có phản hồi” so với phương pháp đọc báo giấy truyền thống tại Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng, Mô hình “Đọc báo Đảng trực tuyến có phản hồi” đã cho thấy một số ưu điểm như: Tiết kiệm được nhiều thời gian của đảng viên. Bởi vì, nhiều năm trước đây để có thể đọc báo, tạp chí của Đảng theo phương pháp trực tiếp truyền thống, Đảng bộ phải tổ chức một buổi tập trung để tất cả đảng viên đọc và nghe; trong khi công việc chuyên môn của đảng viên nhiều, một số trường hợp phải đi công tác. Do đó, ở các buổi đọc báo tập trung theo phương pháp truyền thống sẽ xảy ra tình trạng một số đảng viên đến trễ, đảng viên phải đợi nhau cho đủ; điều này làm tốn

thời gian. Qua thời gian triển khai Mô hình “Đọc báo Đảng trực tuyến có phản hồi”, kết quả khảo sát trên 146 lượt đảng viên cho thấy, có 139 lượt đảng viên cho rằng mô hình tiết kiệm thời gian cho đảng viên tại đơn vị.

Hiệu quả của mô hình còn là dễ thực hiện. Trong khi phương pháp đọc báo giấy truyền thống đòi hỏi toàn bộ đảng viên của Đảng bộ phải tập trung để đọc thì phương pháp đọc báo trực tuyến có phản hồi chỉ cần đồng chí đảng ủy viên được phụ trách đọc báo scan bài báo và gửi qua email, zalo nhóm nội bộ của Đảng bộ cho toàn bộ đảng viên. Các đồng chí đảng viên đang đi công tác hoặc tham gia các hoạt động chuyên môn vẫn có thể đọc và phản hồi sau đó. Hơn nữa, việc đọc và trả lời nội dung thông tin chọn lọc trên báo, tạp chí của Đảng thông qua phương pháp trực tuyến có phản hồi giúp đảng viên tăng cường khả năng sử dụng công nghệ, đáp ứng yêu cầu công việc hiện nay. Kết quả khảo sát 146 lượt đảng viên cho thấy, có 99% đảng viên cho rằng Mô hình “Đọc báo Đảng trực tuyến có phản hồi” dễ thực hiện.

Vấn đề quan trọng là mô hình đã giúp nâng cao nhận thức cho đảng viên, quần chúng và cả sinh viên. Bước thứ 5 của Mô hình “Đọc báo Đảng có phản hồi” là đảng viên trả lời trước cờ trong buổi chào cờ của cơ quan, do vậy đòi hỏi đảng viên phải đọc kỹ bài báo, liên hệ, vận dụng thực tiễn và chuẩn bị câu trả lời để có thể trả lời trước cờ. Điều này giúp nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng đối với đảng

viên, đồng thời, cũng giúp đảng viên rèn luyện kỹ năng trình bày trước đám đông. Thông qua việc tổ chức trả lời báo Đảng trước cờ, tập thể viên chức, người lao động và sinh viên cũng có điều kiện nghe, tiếp thu, qua đó góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng.

Với đặc điểm của nhà trường là tập trung chính vào công tác chuyên môn, đào tạo, việc tổ chức thực hiện Mô hình “Đọc báo Đảng trực tuyến có phản hồi” trong hơn 7 năm qua và kết quả nghiên cứu thực tiễn cho thấy, mô hình có tính thực tiễn và khả năng vận dụng vào thực tế cao, phù hợp với đặc điểm công tác Đảng, công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng bộ nhà trường. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và hiệu quả giáo dục chính trị đối với đảng viên, viên chức, người làm việc và sinh viên, góp phần xây dựng Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng vững mạnh tiêu biểu. Đặc biệt, trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn tiến phức tạp, kéo dài hơn 2 năm gần đây, Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng vẫn tổ chức thực hiện việc đọc báo Đảng, đảng viên vẫn trả lời thông qua việc gửi bài qua thư điện tử, nhóm zalo nội bộ của Đảng bộ nhà trường.

Ngoài ra, để nâng cao năng lực ngoại ngữ cho đảng viên, giảng viên, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển, căn cứ Quyết định số 1659 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030”, ngay từ năm 2019, Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng thực hiện thí điểm và đến nay đã thực hiện việc trả lời báo Đảng bằng tiếng Anh, qua đó góp phần nâng cao trình độ mọi mặt của đảng viên, viên chức, người làm việc tại nhà trường.

GS-TSKH Dương Quý Sỹ cho biết thêm: Đọc báo, tạp chí của Đảng là một việc cần thực hiện thường xuyên, liên tục. Việc đổi mới nội dung, phương thức tổ chức thực hiện là rất quan trọng giúp cán bộ, đảng viên quan tâm, thích thú với việc đọc báo, tạp chí. Thông qua việc đọc báo, tạp chí giúp đảng viên nâng cao nhận thức, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với đảng viên. Mô hình có tính hiệu quả cao, đó là công việc đã được tập thể Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng thực hiện trong suốt nhiều năm qua và sẽ đổi mới, phát triển trong thời gian tới.

AN NHIÊN

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI...

... và cơ quan quản lý nhà nước về lưu trữ; phân cấp quản lý tài liệu lưu trữ giữa cơ quan lưu trữ của Nhà nước ở Trung ương và ở địa phương; thẩm quyền quản lý tài liệu các ngành quốc phòng, công an, ngoại giao và thẩm quyền quản lý tài liệu lưu trữ cấp xã.

Dự thảo Luật quy định rõ giá trị pháp lý của tài liệu lưu trữ số, giá trị của bản số hóa tài liệu lưu trữ; quy định những yêu cầu của Hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ số, Kho lưu trữ số; thực hiện nghiệp vụ về thu thập, bảo quản, sử dụng tài liệu lưu trữ số; hoạt động nghiệp vụ đối với tài liệu lưu trữ điện tử khác, việc chuyển đổi tài liệu lưu trữ điện tử khác sang tài liệu lưu trữ số...

Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, về phạm vi điều chỉnh, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, chỉnh lý quy định của dự thảo Luật để “giới hạn” phạm vi điều chỉnh đối với tài liệu lưu trữ tư theo hướng Luật chỉ điều chỉnh đối với tài liệu lưu trữ tư có giá trị đặc biệt; nghiên cứu bổ

sung quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục để đưa tài liệu lưu trữ tư có giá trị đặc biệt vào Phòng lưu trữ quốc gia Việt Nam.

Đồng thời, kế thừa quy định của Luật Lưu trữ hiện hành, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cũng đề nghị nghiên cứu bổ sung thêm nội dung về lưu trữ cơ quan. Trong đó, cần phân biệt rõ hơn giữa “lưu trữ cơ quan” với “lưu trữ lịch sử”, quy định trách nhiệm lập và nộp lưu hồ sơ, tài liệu của người được giao giải quyết, theo dõi công việc của cơ quan, tổ chức và trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý tài liệu lưu trữ tại cơ quan, tổ chức.

Phát biểu thảo luận tại phiên họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lo ngại với việc quy định tài liệu lưu trữ tư nhân chỉ điều chỉnh đối với tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt sẽ thu hẹp đối tượng áp dụng so với yêu cầu định hướng xây dựng xã hội lưu trữ, quốc gia lưu trữ có sự tham gia của các tổ chức, cá nhân. Quy định cụ thể đầy đủ công tác lưu trữ ở

khu vực tư nhân không chỉ đối với tài liệu có giá trị đặc biệt sẽ tạo điều kiện cho nhà nước vận động các chủ sở hữu tư hiến tặng, ký gửi tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt vào lưu trữ nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tiếp tục rà soát các quy định về lưu trữ trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động lưu trữ, đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, công dân số, xã hội số... bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với các dự án luật có liên quan và cam kết, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Về chuyển đổi số trong hoạt động lưu trữ, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy đề nghị cần hướng dẫn việc số hóa tài liệu lưu trữ, xây dựng Kho lưu trữ chung cho cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương bảo đảm việc chuẩn hóa cơ sở dữ liệu và thuận tiện trong việc phân quyền quản lý, vận hành, trao đổi, chia sẻ cơ sở dữ liệu lưu trữ;

bảo đảm đồng bộ với Luật Giao dịch điện tử.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga cho rằng, cần phân định thẩm quyền quản lý tài liệu lưu trữ và cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ như quy định của dự thảo Luật. Theo đó, cơ quan có thẩm quyền của Đảng trực tiếp quản lý và lưu trữ tài liệu lưu trữ của Đảng; Bộ Nội vụ trực tiếp quản lý, lưu trữ tài liệu bảo quản tại Lưu trữ lịch sử nhà nước ở Trung ương... không bao gồm tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt, tài liệu lưu trữ dự phòng và cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ của ngành quốc phòng, công an, ngoại giao; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ (bao gồm cả tài liệu của tổ chức Đảng) của ngành mình.

Bên cạnh đó, cần làm rõ quy trình thẩm tra giá trị và giải mật tài liệu lưu trữ do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao trực tiếp quản lý vì dự thảo Luật không quy định việc thành lập hội đồng tại các ngành nói trên. Theo hanoimoi.com.vn

TIẾP TRANG 1

Cơ hội cho người trồng cà phê Robusta ở Lâm Đồng

Niềm vui cho người trồng Robusta

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tổng diện tích cà phê của tỉnh hiện có gần 176 ngàn ha. Trong đó, cà phê Robusta chiếm trên 160 ngàn ha, còn lại là cà phê Arabica.

Sản phẩm cà phê Robusta của tỉnh chủ yếu xuất khẩu qua thị trường các nước: Đức, Tây Ban Nha, Bỉ, Italia, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Indonesia... Theo thống kê, năm 2022, sản lượng cà phê nhân xuất khẩu của tỉnh đạt trên 90 ngàn tấn với giá trị đạt trên 175 triệu USD.

Ông Nguyễn Thái Nam, người đồng sáng lập Công ty Nông sản thực phẩm hữu cơ Việt Nam (đóng tại huyện Di Linh,) cho biết, thị trường có sự dịch chuyển và giá cà phê Robusta đang được cải thiện tích cực. Năm 2021, giá nhân xô Robusta vào khoảng 36.000 đồng/kg, năm 2022 tăng lên 42.000 đồng/kg và năm 2023 này đạt 66.000 đồng/kg. “Đây là tín hiệu vui cho người trồng cà phê Robusta của Việt Nam nói chung và Lâm Đồng nói riêng”, ông Nguyễn Thái Nam nói.

Huyện Di Linh là địa phương sản xuất cà phê lớn nhất tỉnh Lâm Đồng với khoảng 45,6 ngàn ha, sản lượng hàng năm đạt trên 150 ngàn tấn, cà phê đóng góp cho nền kinh tế địa phương hàng năm trên 9 ngàn tỷ đồng. 100% diện tích cà phê của địa phương này là Robusta. Người trồng cà phê ở Di Linh nắm rõ đặc tính của

Lâm Đồng là địa phương đứng thứ 2 cả nước (sau Đắk Lắk) về phát triển cây cà phê. Khoảng 91% diện tích cà phê của tỉnh là cà phê Robusta. Bởi vậy, việc thị trường thế giới có nhiều dấu hiệu tích cực và mở ra cơ hội cho cà phê Robusta là niềm vui lớn cho người trồng loại cà phê này ở Lâm Đồng.

cà phê Robusta và vui mừng trước những biến chuyển tích cực của thị trường đối với dòng cà phê này.

Gắn bó với cây cà phê Robusta từ những năm 1994, nông dân Bùi Trung Đăng (xã Tân Châu, huyện Di Linh) hiện đang sản xuất 1,5 ha cà phê Robusta, chia sẻ: Huyện Di Linh từng trải qua những đợt nắng hạn kéo dài khiến cây bị suy kiệt, rụng lá. Tuy nhiên, cà phê Robusta có sức chống chịu tốt nên chỉ cần tưới một lượng nước nhỏ là cây có thể duy trì sự sống để vượt qua mùa khô hạn và phát triển mạnh mẽ vào mùa mưa tiếp theo. Cây cà phê Robusta cũng có sức kháng sâu, bệnh hại tốt hơn nhiều lần so với cà phê Arabica nên việc trồng và chăm sóc cũng dễ dàng.

Nông dân Bùi Trung Đăng nhấn mạnh thêm: “Có những thời điểm giá loại cây trồng này xuống quá thấp nên để duy trì vườn, gia đình trồng xen cây đậu, lầy lá nuôi tằm. Đồng thời, sử dụng phân bón tự ủ thay cho phân bón hóa học để cắt giảm chi phí. Bởi vậy năm nay, khi giá cà phê lên cao và thị trường có nhiều dấu hiệu tích cực nên người trồng cà phê như chúng tôi cũng phấn khởi, hào hứng hơn”.

Và đó cũng là niềm vui chung của nhiều người trồng cà phê ở Di



Lâm Đồng hiện có trên 160 ngàn ha cà phê Robusta chiếm khoảng 91% tổng diện tích cà phê toàn tỉnh.

Linh. Theo ông Nguyễn Minh Ngọc - Giám đốc Hợp tác xã Tân Nghĩa (xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh), nơi có gần 70 hộ thành viên chuyên sản xuất cà phê Robusta: Trước thông tin thị trường quan tâm nhiều hơn tới sản phẩm cà phê này, bà con nông dân, các hộ thành viên trong hợp tác xã rất phấn khởi. Bởi giá cà được cải thiện sẽ giúp nông dân tăng nguồn thu nhập. Đặc biệt, đây cũng là cơ sở để bà con nông dân tập trung đầu tư, sản xuất cà phê một cách khoa học, bài bản, bền vững hơn.

Sẵn sàng nắm bắt cơ hội

Ông Mai Ngọc Định, phụ trách sản xuất chuỗi cà phê bền vững Công ty Xuất nhập khẩu Tám Trinh (xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà) cho biết: Từ năm 2022, thị trường có xu hướng chuyển qua sử dụng các sản phẩm từ cà phê Robusta của Việt Nam và đây là cơ hội lớn cho doanh nghiệp. Giá cà phê cũng tăng dần lên giúp người trồng cà phê yên tâm sản xuất. Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, Công ty Xuất nhập khẩu Tám Trinh cũng hướng đến mở rộng vùng nguyên

liệu, tăng quy mô sản xuất, đặc biệt tập trung vào phát triển vùng nguyên liệu cà phê chất lượng cao theo các tiêu chuẩn như 4C, Rainforest Alliance.

Hiện, doanh nghiệp này đang liên kết với 3.000 hộ nông dân khắp các nơi trong tỉnh để sản xuất cà phê. Mỗi năm, doanh nghiệp sản xuất, chế biến và cung ứng khoảng 30 - 40 nghìn tấn cà phê ra thị trường.

Nhận thấy các đối tác nước ngoài có sự thay đổi, quan tâm nhiều hơn đối với sản phẩm Robusta và đặc biệt dành sự ưu ái cho Robusta chất lượng cao của Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thọ, Công ty TNHH Nguyên Phúc Nông (đơn vị sản xuất cà phê với thương hiệu Got Coffee, đóng tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm) nói rằng: “Trước đây, chúng tôi chỉ sản xuất và đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước. Song vừa qua các đối tác thị trường Hoa Kỳ đã làm việc và đặt hàng. Bởi vậy chúng tôi mở rộng liên kết với các nông hộ để sản xuất Robusta chất lượng cao, Robusta hữu cơ”. Hiện nay, doanh nghiệp này thực hiện quy trình thu hái chọn lọc, thu hoạch trái chín 100% để đưa vào quy trình chế biến, rang mộc theo tiêu chuẩn SCA của Mỹ, không dùng hương liệu tẩm ướp để giữ trọn vị thật của cà phê.

Thông tin của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho hay, từ năm 2015 đến năm 2022, toàn tỉnh thực hiện tái canh, ghép cải tạo trên 77 ngàn ha cà phê...

XEM TIẾP TRANG 8

Chuyển đổi để làm giàu

Chuyển đổi giống cây trồng là chương trình quan trọng, qua đó đa dạng hóa ngành Nông nghiệp, góp phần tăng thu nhập cho người dân. Để chương trình này triển khai hiệu quả cần rất nhiều yếu tố, đó là sự linh hoạt trong tư duy của chính quyền địa phương, đức tính chăm chỉ của người nông dân, sự hỗ trợ về nguồn vốn của hệ thống ngân hàng, các tổ chức... Ở xã Đà Loan, huyện Đức Trọng, chương trình này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người nông dân.

Về Đà Loan, vào thăm mô hình nông nghiệp công nghệ cao của nhà nông Chu Văn Thời, chúng tôi mới hiểu được sự đột phá trong chuyển đổi cây trồng, vươn lên làm giàu của người nông dân này. Mảnh đất 2.500 m² của gia đình ông ngày xưa chỉ trồng cà phê. Loay hoay mãi trong cái khốn khó, cuối cùng ông cũng tự bứt phá, mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ, cách làm: “Nhiều năm làm cà phê không mang lại hiệu quả, năm 2022, sau khi học hỏi một số mô hình ở địa phương, gia đình tôi quyết định phá bỏ cà phê, đầu tư 1 tỷ đồng để làm nông nghiệp công nghệ cao với loại cây trồng chủ lực là cà chua”, ông Thời trải lòng về sự mạnh dạn của mình trong chuyển đổi cây trồng.

Nếu như mô hình chuyển đổi cây trồng của gia đình ông Thời với cây cà chua là chủ lực thì ông Phạm Công Đắc cũng là người tiên phong trong lĩnh vực này ở địa phương. Trước đây, gia đình ông Đắc cũng như nhiều nông hộ trong thôn chỉ

trồng cà phê. Tuy nhiên, năm 2017, ông đã đầu tư 1,5 tỷ đồng để làm nhà kính trồng dưa leo, ớt chuông và cà chua. Bước đầu chuyển đổi cây trồng, ông Đắc vẫn còn khá lấm, vừa làm vừa học hỏi, có những ngỡ ngàng nhưng rồi ông Đắc cũng khắc phục được. “Khác với trồng cà phê, trồng ớt chuông, dưa leo, cà chua bằng giá thể xơ dừa đòi hỏi nhiều kỹ thuật hơn. Với hệ thống tưới tự động thì mình chủ động trong chăm sóc, một ngày có thể tưới 3 đến 5 lần có khi cả 8 đến 10 lần tưới, tùy vào nhu cầu, từng giai đoạn chứ không nhất thiết phải cố định”, ông Phạm Công Đắc nói rõ hơn về kỹ thuật trồng rau trong nhà kính như thế.

Ông Đắc cho biết, một năm, gia đình ông trồng 2 vụ đối với cà chua, ớt chuông, 3 vụ với dưa leo. Do được đầu tư bài bản cùng với việc áp dụng khoa học - kĩ thuật trong chăm sóc nên sản lượng vườn rau công nghệ cao của gia đình ông Đắc đạt hiệu quả cao. Trung bình hàng năm, vườn rau công nghệ cao của gia đình ông cho thu gần 60 tấn quả các loại, thu



Chuyển đổi cây trồng giúp nông dân Đà Loan vươn lên làm giàu.

nhập của gia đình ông đạt gần 500 triệu đồng sau khi đã trừ chi phí.

Gia đình ông Đắc, ông Thời là một trong nhiều điển hình chuyển đổi cây cà phê sang trồng rau công nghệ cao tại xã Đà Loan trong thời gian qua. Ngoài cây rau, thì nông dân địa phương còn trồng đậu, nuôi tằm để nâng cao thu nhập, tiêu biểu có gia đình anh Vũ Mạnh Hồng thôn Đà Giang, ông Nguyễn Văn Quyền thôn Đà Thuận...

Để thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả, người dân cần sự chung tay của các tổ chức, hội, đoàn thể ở địa phương. “Trong thời gian qua, Hội Nông dân xã đã kết hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hỗ trợ nông dân vay vốn để phát triển sản xuất. Hiện tại, tổng số tiền mà nông dân vay khoảng 10 tỷ đồng, mỗi hộ được

vay trong vòng 60 tháng. Bên cạnh đó, Hội cũng tổ chức các hội thảo đầu bờ để người nông dân tiếp cận khoa học kỹ thuật - phát triển sản xuất”, ông Đường Xuân Phước - Chủ tịch Hội Nông dân xã Đà Loan nói thêm về chương trình hỗ trợ nông dân trong những năm qua.

Như vậy chuyển đổi giống cây trồng là một hướng đi cần thiết đối với nhiều địa phương tỉnh Lâm Đồng trong đó có xã Đà Loan. Các mô hình trên là những điển hình trong quá trình chuyển đổi giống cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế của xã vùng xa này. Đó là tiền đề để chính quyền địa phương tiếp tục nhân rộng mô hình trong thời gian tới. Hiện nay, diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của xã là gần 470 ha trong đó, nhà lưới 16 ha, nhà kính 62 ha. Xã

đang triển khai 1 Mô hình trình diễn Trồng lúa ST25 tại cánh đồng thôn Sóp, 3 mô hình công nghệ IOT trồng ớt chuông.

Chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã giúp xã Đà Loan có bước chuyển mình rõ rệt. Đà Loan không còn là xã nghèo nữa mà đã có sự chuyển biến tích cực, khởi sắc ấn tượng. “Năm 2022, giá trị sản xuất bình quân của xã đạt 244 triệu đồng/ha canh tác/năm; thu ngân sách nhà nước là 12.411 triệu đồng. Nếu như đầu năm nay, xã Đà Loan có 92 hộ nghèo còn 71 hộ. 3 năm trước, thu nhập của người dân chỉ 46 triệu đồng/người/năm thì hiện tại con số này đã tăng lên 64 triệu đồng/người/năm”, ông Phan Đình Quý - Chủ tịch UBND xã Đà Loan khẳng định đầy tự hào.

Sự cần cù, chịu khó, năng động, nhiệt tình của người nông dân đã có, chính quyền địa phương đã vào cuộc, đây chính là những yếu tố cần thiết để chương trình chuyển đổi cây trồng tại xã Đà Loan, huyện Đức Trọng đi đến thành công. Chương trình nông thôn mới tại xã vùng xa này từng ngày được người dân đón nhận, hưởng ứng bởi suy cho cùng, nông thôn mới chính là mới trong tư duy, cách nghĩ, cách làm và mới hơn nữa là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân địa phương.

THÀNH NAM

Đưa Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị vào cuộc sống



Ông Hoàng Liên - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

PV: Ông có thể cho biết công tác chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp tiến đến Đại hội Công đoàn tỉnh lần này?

Ông Hoàng Liên: Ngay khi có chỉ thị của Trung ương và kế hoạch của Tổng LĐLĐ Việt Nam về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã phối hợp cùng Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chỉ thị về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội X Công đoàn tỉnh. UBND tỉnh cũng ban hành văn bản chỉ đạo phối hợp, tạo điều kiện để công đoàn các cấp tổ chức thành công đại hội. Đây là cơ sở vững chắc, điều kiện thuận lợi để các cấp công đoàn tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023-2028.

Trong hệ thống công đoàn, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh cũng ban hành ngay các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Chỉ đạo đại hội điểm tại 3 đơn vị: Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng; LĐLĐ huyện Bảo Lâm; Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh. Đến ngày 8/5/2023, toàn tỉnh đã hoàn thành 100% đại hội CĐCS; hoàn thành đại hội ở 100% công đoàn cấp huyện, ngành vào ngày 4/7/2023, sớm hơn 20 ngày so với kế hoạch.

Đại hội Công đoàn tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 được tổ chức vào ngày 18 và 19/9. dịp này, phóng viên Báo Lâm Đồng có cuộc trao đổi với ông Hoàng Liên - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về Đại hội.



Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc cử tri công nhân lao động trước Kỳ họp thứ 5, khóa XV và trao hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với đó, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh cũng tập trung công tác chuẩn bị kỹ lưỡng cả về nội dung, chương trình, kịch bản, phương án nhân sự, công tác tuyên truyền và phục vụ... để tổ chức Đại hội lần này.

PV: Đây là những thuận lợi và khó khăn đối với hoạt động Công đoàn tỉnh trong 5 năm qua, thưa ông?

Ông Hoàng Liên: Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và hệ thống chính trị tỉnh Lâm Đồng, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có những chuyển biến tích cực, đạt được những thành tựu quan trọng. Kinh tế phát triển, duy trì mức tăng trưởng khá và cao hơn bình quân chung của cả nước; quy mô, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế tăng. Nhờ vậy việc làm, thu nhập của người lao động (NLĐ) ổn định và tăng dần qua các năm.

Cùng với đó, các cơ chế chính sách mới liên quan đến NLĐ tiếp tục hoàn thiện như: Bộ Luật Lao động 2019, các quy định về tiền lương, bảo hiểm, an toàn, vệ sinh lao động... Đây là những điều kiện thuận lợi để tổ chức Công đoàn hoạt động; phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ.

Bên cạnh đó, hoạt động công đoàn cũng gặp một số khó khăn, đó là: tình hình suy thoái kinh tế thế giới chậm hồi phục; cạnh tranh thương mại gay gắt giữa các nước lớn, xung đột vũ trang ở một số nước trên thế giới; tình hình khí hậu biến đổi phức tạp, đặc biệt là đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương... đã tác động không nhỏ đến việc làm, thu nhập, đời sống của NLĐ và hoạt động của tổ chức Công đoàn.

PV: Ông đánh giá như thế nào về kết quả hoạt động Công đoàn tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn 2018-2023 vừa qua?

Ông Hoàng Liên: Trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức so với dự báo, song 5 năm qua, với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, NLĐ, hoạt động Công đoàn tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhất là trong vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ.

Các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh đề ra đều đạt và vượt. Chất lượng hoạt động công đoàn được nâng lên, sáng tạo, linh hoạt trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện; có thêm nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả trong tổ chức và hoạt động; tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của tổ chức Công đoàn, đóng góp xứng đáng

vào sự phát triển của tỉnh và kết quả hoạt động của Công đoàn Việt Nam.

Có thể kể đến một số hoạt động nổi bật như: Thành lập mới 138 CĐCS, phát triển 14.772 đoàn viên, đạt 246,2% chỉ tiêu đề ra. Các cấp công đoàn hỗ trợ hơn 24.500 lượt đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với trên 5,3 tỷ đồng. Tổ chức “Giải báo chí về công nhân và Công đoàn”; các hoạt động “Tết sum vầy”, “Tháng Công nhân”, biểu dương “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động - Người lao động tiêu biểu vì doanh nghiệp”, Hội thi “Tiếng hát công nhân lao động”... Những hoạt động này được đoàn viên, NLĐ hưởng ứng, cấp ủy, chính quyền và người sử dụng lao động ghi nhận; lan tỏa và đánh dấu bước phát triển của Công đoàn tỉnh.

PV: Chúng ta có thể kỳ vọng như thế nào ở Đại hội Công đoàn tỉnh lần này, thưa ông?

Ông Hoàng Liên: Đại hội X Công đoàn tỉnh, nhiệm kỳ 2023-2028 là sự kiện chính trị quan trọng của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, NLĐ. Với sự chuẩn bị chu đáo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh khóa IX và trí tuệ, tinh thần trách nhiệm của các đại biểu dự Đại hội, tôi tin tưởng rằng Đại hội lần này sẽ thành công tốt đẹp.

Đại hội tiếp tục đưa chủ trương của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn, nhất là Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” vào thực tiễn với quyết tâm “Đoàn kết, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn; làm tốt vai trò đại diện, tập trung bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; tham gia xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát triển nhanh, toàn diện, bền vững”.

PV: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

ĐOÀN LÂM



Người lao động Lâm Đồng hằng ngày.

Chị Nguyễn Thị Chung

Chủ tịch CĐCS Công ty Cổ phần Tư tâm Á Châu (Bảo Lộc):

"Mong công đoàn có thêm tiếng nói bảo vệ người lao động"

Chúng tôi rất chờ đợi Đại hội Công đoàn tỉnh Lâm Đồng lần thứ X thành công, bầu ra được một đội ngũ cán bộ công đoàn năng động, tích cực, sẵn sàng lên tiếng vì quyền lợi người lao động.

Thực tế, có rất nhiều chính sách hỗ trợ người lao động hiện còn vướng mắc, cần sự lên tiếng, sự tác động của tổ chức Công đoàn để điều chỉnh các vấn đề cần được tháo gỡ, mang lại quyền lợi chính đáng cho người lao động tại cơ sở. Cụ thể, ngay như tại Công ty Á Châu, một số người lao động thay đổi tên, sơ sót trên giấy tờ bảo hiểm nên thủ tục còn vướng mắc, chưa hoàn thành hồ sơ để hưởng chế độ về hưu.

Bản thân doanh nghiệp hay người lao động chưa đủ điều kiện để tác động vào chính sách, rất mong tổ chức Công đoàn nghiên cứu kỹ luật pháp, lên tiếng, hỗ trợ doanh nghiệp để chúng tôi có thể thực hiện luật tốt nhất, mang lại lợi ích cho người lao động.

Anh Lưu Văn Nguyên

Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Trang trại Nông nghiệp Kỹ thuật cao Nhật Việt (Đơn Dương):

"Cần chính sách nhà ở cho người lao động"

Hầu hết các doanh nghiệp đóng chân tại vùng nông nghiệp như Công ty Nhật Việt đều tuyển dụng lao động từ các địa phương khác tới, công nhân người địa phương không đáp ứng đủ nhu cầu tuyển dụng. Và nguồn người lao động từ xa đến cần có nhà ở an toàn, đảm bảo vệ sinh. Đây là vấn đề khó với doanh nghiệp, rất cần chính sách từ trên xuống để hỗ trợ người lao động có nơi ăn chốn ở phù hợp.

Ngoài ra, các doanh nghiệp như chúng tôi cũng còn thiếu sân chơi cho người lao động cũng như sân chơi cho các cháu là con em của người lao động. Rất mong tổ chức Công đoàn có kế hoạch dài hơi, tạo lập những sân chơi thường xuyên để người lao động và gia đình, trong đó có các cháu được vui chơi, giải trí, tăng khả năng gắn kết trong doanh nghiệp.

Đại hội Công đoàn tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 có ý nghĩa quan trọng với hoạt động công đoàn, mang theo những mong mỏi, tâm tư, tình cảm của người lao động. Phóng viên Báo Lâm Đồng đã ghi lại ý kiến của nhiều người lao động toàn tỉnh gửi gắm tới Đại hội với mục tiêu chung: Nâng cao mức sống người lao động.

Người lao động hướng về Đại hội



▼ Anh Cil Khiết
Đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ phần Du lịch Lâm Đồng



◀ Chị Nguyễn Thị Chung
Chủ tịch CĐCS Công ty Cổ phần Tư tâm Á Châu (Bảo Lộc)



▲ Anh Lưu Văn Nguyên
Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Trang trại Nông nghiệp Kỹ thuật cao Nhật Việt (Đơn Dương)



Chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
Chủ tịch CĐCS Chi nhánh Công ty TNHH May mặc First Team Việt Nam (KCN Lộc Sơn, Bảo Lộc)



Chị Bùi Thị Thủy
Đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Tư tâm Nam Phong (Di Linh)

Chị Bùi Thị Thủy

Đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Tư tâm Nam Phong (Di Linh):

"Cần công đoàn tạo lập một sân chơi rộng lớn"

Tại doanh nghiệp, công đoàn cơ sở cũng có tổ chức các sân chơi văn hóa, thể thao nhưng ở vùng xa - nơi không tập trung nhiều địa điểm văn hoá, vui chơi như công ty chúng tôi, người lao động ít có điều kiện giải

trí, hưởng thụ văn hóa, đây là điều thiết thực hơn so với khu vực thành phố. Vì vậy, tôi rất mong mỗi Đại hội Công đoàn lần này sẽ chú ý tới lực lượng lao động làm việc tại các địa phương xa trung tâm, nhất là chú trọng đến các chính sách về văn hóa, thể thao.

Tôi rất mong sau Đại hội, tổ chức Công đoàn sẽ tạo lập những sân chơi lớn hơn, tạo điều kiện

cho người lao động cùng thể hiện tinh thần đoàn kết, vui vẻ, giao lưu học hỏi, tiếp xúc với anh chị em ở những công đoàn khác, những ngành nghề khác. Sân chơi cho người lao động còn rất thiếu thốn, chúng tôi rất chờ đợi tổ chức Công đoàn sẽ xây dựng lên những sân chơi để người lao động giải tỏa áp lực sau những giờ làm việc.

Chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

Chủ tịch CĐCS Chi nhánh Công ty TNHH May mặc First Team Việt Nam (KCN Lộc Sơn, Bảo Lộc):

"Rất cần chính sách cho lao động nữ"

Doanh nghiệp chúng tôi đóng chân tại Khu công nghiệp Lộc Sơn, TP Bảo Lộc. Đặc thù của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp là lượng lao động nữ rất cao, rất cần có chính sách cho lao động nữ. Hầu hết người lao động đều còn trẻ, các vấn đề trong cuộc sống như lập gia đình, sinh con là chuyện tất nhiên. Vì vậy, anh chị em lao động trẻ cần được công đoàn chú ý, hỗ trợ về chính sách nhà ở hộ gia đình. Ngoài ra, các cháu nhỏ, con của người lao động cần được học tập trong môi trường an toàn nên chúng tôi rất mong mỗi có các nhà trẻ, trường mẫu giáo trong khu công nghiệp, gần khu công nghiệp để các bé được tới trường trong điều kiện tốt.

Phải có chính sách an sinh cho gia đình và trẻ em, lực lượng lao động trẻ mới yên tâm làm việc, gắn bó với doanh nghiệp lâu dài.

Anh Cil Khiết

Đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ phần Du lịch Lâm Đồng

"Cần có chính sách đào tạo nghề cho người lao động trong doanh nghiệp"

Sau đại dịch, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, người lao động cũng gặp những khó khăn về thu nhập, về việc làm. Bản thân tôi cũng như anh chị em đồng nghiệp hết sức mong mỗi công đoàn hãy đồng hành nhiều hơn nữa cùng người lao động, đánh giá, xem xét tình hình để đề xuất với Nhà nước các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động.

Hiện tại, người lao động còn gặp một số khó khăn như chế độ lương còn thấp trong khi giá cả thị trường tăng cao. Việc đào tạo, dạy nghề, nâng bậc công nhân tại doanh nghiệp cũng rất thiếu. Chúng tôi mong mỗi công đoàn sẽ tác động để chính sách tiền lương, chính sách đào tạo nghề tại doanh nghiệp được thực thi tốt hơn, người lao động làm việc hiệu quả hơn, có thu nhập cao hơn.

DIỆP QUỲNH ghi



say làm việc xây dựng quê hương.



Điểm sáng ngôi trường vùng ven

Nằm ở thôn Cầu Đất, xã Xuân Trường (TP Đà Lạt), Trường THCS - THPT Xuân Trường là ngôi nhà chung của học sinh hai xã Xuân Trường và Trạm Hành. Suốt gần 35 năm hình thành và phát triển, đội ngũ cán bộ, giáo viên của trường luôn nỗ lực, phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điều kiện, môi trường học tập tốt nhất cho học sinh. Mặc dù đóng chân ở vùng ven của thành phố, thế nhưng, nhiều năm học, giáo viên và học sinh của trường đều đạt giải cao tại các cuộc thi cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp thành phố, ghi dấu ấn cho mình với những thành tích ấn tượng.

Để đạt được những thành tích trên, thầy Đỗ Xuân Hùng - Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Xuân Trường cho biết, trường đã triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục. Trong đó, nổi bật là việc đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh và đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong giáo viên và học sinh... Đồng thời, tích cực tổ chức các chuyên đề, ngoại khóa chủ yếu về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, hướng dẫn ôn tập, củng cố kiến thức trọng tâm.

Bên cạnh đó, trường cũng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý và dạy học. Đây là một trong những giải pháp quan trọng giúp trường nâng cao chất lượng dạy và học. Trong

Từng vinh dự nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; nhiều năm học liền được nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; nhiều giáo viên, học sinh đoạt giải cao tại các cuộc thi dạy giỏi, học giỏi và nghiên cứu khoa học... Với những thành tích nổi bật này, Trường THCS - THPT Xuân Trường (TP Đà Lạt) được đánh giá là một trong những ngôi trường vùng ven có chất lượng giáo dục tốt của tỉnh Lâm Đồng.



Trường luôn tạo điều kiện, khuyến khích học sinh phát triển tư duy sáng tạo.

công tác quản lý, trường triển khai và thực hiện tốt các phần mềm: PMIS, MISA, phần mềm quản lý tài sản, phần mềm quản lý thư viện VNPT Library, phần mềm quản lý điểm VNPT School, VnEdu... Còn trong giảng dạy, tất cả các phòng học của trường đều được trang bị máy chiếu đa năng hoặc tivi phục vụ dạy học. Các tổ chuyên môn tăng cường ứng dụng có hiệu quả các phần mềm như sketpad, crocodile, chemistrycal library... và khai thác thông tin từ internet vào giảng dạy. "Đặc biệt, trong năm học 2021 - 2022 và năm học

2022 - 2023, trường thực hiện tốt các tiết dạy ứng dụng CNTT; các tiết dạy STEM, thực hiện tốt việc Chuyển đổi số theo chỉ đạo và các tiêu chí đánh giá chuyên đổi số", thầy Hùng nói.

Để nâng cao chất lượng giáo dục, trường luôn chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên. Trong hai năm học 2021 - 2022 và 2022 - 2023, trường đã tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên thông qua các hoạt động tập huấn, sinh hoạt chuyên môn, kiểm tra giáo viên. Tạo điều kiện tốt nhất để giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng

chuyên môn nghiệp vụ. Nhờ đó, đội ngũ giáo viên của nhà trường đã được nâng cao về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Theo thầy Hùng, không chỉ chú trọng năng lực, kiến thức chuyên môn, đội ngũ cán bộ, giáo viên trường còn luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tâm huyết với công việc. "Đồng hành cùng với giáo viên trẻ, giáo viên gạo cội luôn gương mẫu, đi đầu trong Phong trào thi đua Dạy tốt - học tốt", thầy Hùng chia sẻ.

Ngoài chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, thầy Hùng cho biết, trường còn quan tâm đến giáo dục toàn diện cho học sinh. Ngoài thường xuyên nắm bắt tâm lý học sinh, giúp các em tiến bộ trong học tập, rèn luyện, Trường THCS - THPT Xuân Trường còn đẩy mạnh các hoạt động ngoại khóa, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh. Qua đó, học sinh của trường không chỉ giỏi về kiến thức mà còn vững kỹ năng sống, sáng tạo và năng động. Bên cạnh đó, việc kết hợp chặt chẽ giữa giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường và ngoài xã hội, với gia đình phụ huynh học sinh cũng được trường

THCS - THPT Xuân Trường đặc biệt chú trọng, nhằm tạo điều kiện, môi trường giáo dục giúp học sinh phát triển tốt nhất.

Từ những nỗ lực không ngừng nghỉ, nhiều năm học, trường đều đạt thành tích cao. Trong hai năm học 2021 - 2022 và 2022 - 2023, hơn 30 học sinh của trường đã đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố; nhiều học sinh đoạt giải cao tại các cuộc thi sáng tạo, ý tưởng khởi nghiệp, tìm hiểu kiến thức. Riêng trong năm học 2022 - 2023, trường có 9 học sinh giỏi cấp tỉnh, 4 học sinh đoạt giải Nhì cấp tỉnh tại Ngày hội STEM, 2 học sinh đoạt giải Tin học trẻ cấp tỉnh và thành phố, 2 đề tài nghiên cứu khoa học của học sinh đoạt giải Ba và Tư cấp tỉnh... Có 38 cán bộ, giáo viên, nhân viên được khen thưởng với các thành tích như: giáo viên dạy giỏi, giáo viên dạy tốt nghiệp vượt mặt bằng, giáo viên chủ nhiệm giỏi, giáo viên hướng dẫn nghiên cứu khoa học có giải, bồi dưỡng học sinh giỏi có giải...

Đặc biệt, mới đây, Trường THCS - THPT Xuân Trường cũng đã vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì những thành tích xuất sắc trong năm học 2022 - 2023. "Đây được xem là phần thưởng lớn giúp tiếp thêm động lực để đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường tiếp tục phấn đấu, duy trì và nâng cao những kết quả đạt được cũng như đạt thêm nhiều thành tích cao trong năm học mới", thầy Hùng chia sẻ.

NHẬT QUỲNH

Tuổi trẻ Đồng Đò giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống

Được sự quan tâm dìu dắt, thời gian qua, nhiều người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ thôn Đồng Đò, xã Tân Nghĩa (Di Linh) luôn ý thức trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, thể hiện bằng những việc làm cụ thể là duy trì và truyền dạy cho lớp trẻ cách đánh công chiêng và múa xoang truyền thống...

Địa danh thôn Đồng Đò vốn được gọi là làng nữ tướng Ka Nhòì bởi đây là quê hương của "nữ tướng rừng xanh" Ka Nhòì, còn được gọi là Mộ Kọ (Bà Trắng), thủ lĩnh của dân tộc K'Ho tại vùng Di Linh trong Phong trào Chống Pháp của đồng bào Thượng ở Tây Nguyên vào những năm 30 của thế kỷ XX.

Theo chị Ka Hem - Bí thư Chi đoàn thôn Đồng Đò: Trong những năm qua, bên cạnh việc duy trì phong trào văn hóa văn nghệ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, chị cùng Chi bộ, Ban Nhân dân thôn đã vận động đoàn viên, thanh niên trong thôn thành lập và duy trì sinh hoạt Câu lạc bộ Công chiêng. Vì vậy, các thành viên trong câu lạc bộ luôn háo hức, tích cực và thường xuyên sinh hoạt, giao lưu biểu diễn, tham gia ngày hội, các cuộc thi do huyện và tỉnh tổ chức, qua đó đã đạt được nhiều thành tích cao. Cụ thể, năm 2022,

tham gia Ngày hội Văn hóa thể thao các dân tộc tỉnh Lâm Đồng và đoạt giải Nhì phần thi diễn tấu công chiêng; đoạt giải Nhất toàn chương trình của Ngày hội Văn hóa thể thao các dân tộc của huyện Di Linh năm 2022...

Để Câu lạc bộ Công chiêng thôn Đồng Đò tiếp tục phát triển và có sức lan tỏa sâu rộng, nhất là ở các lớp trẻ, thời gian qua, Đoàn xã Tân Nghĩa đã tổ chức Lớp truyền dạy công chiêng hè năm 2023 cho 20 em học sinh, thanh, thiếu niên ở lứa tuổi từ 12 - 23 tuổi trong thôn để giúp cho các em được tìm hiểu, biết trân quý và ý thức trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc, đồng thời, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho các em trong kỳ nghỉ hè. Cứ vào buổi chiều tối, nhiều bạn trẻ là thanh, thiếu niên cùng nhau tề tựu về nhà văn hóa cộng đồng của thôn để đến xem, học cách đánh công chiêng, múa xoang do các nghệ nhân, anh chị đi trước trong



Các em học sinh, thanh, thiếu niên biểu diễn những bài chiêng tại lễ bế giảng Lớp truyền dạy công chiêng hè 2023.

thôn hướng dẫn và trao truyền. Vì thế, trong những ngày qua, không khí ở thôn Đồng Đò trở nên nhộn nhịp, rộn ràng và sôi nổi hẳn lên bởi những tiếng công, tiếng chiêng được ngân vang.

Em K'Luys vui mừng cho biết: "Trong những tháng hè, được tham gia trải nghiệm lớp học đánh công chiêng thật sự rất vui, chúng em được các nghệ nhân tận tình hướng dẫn, chỉ bảo cách đánh công chiêng nên hiện giờ cũng đã biết đánh được một số bài chiêng cơ bản. Đây là cơ sở bước đầu giúp chúng

em tự tin để nối tiếp truyền thống của anh, chị đi trước".

Trong thời gian diễn ra lớp học, các bạn trẻ không chỉ nhiệt tình, háo hức tập luyện cách đánh công chiêng, mà còn rất say mê học các điệu múa xoang truyền thống do các anh, chị truyền dạy. Em Ka Thuỳnh phấn khởi nói: "Trong thời gian tham gia lớp học truyền dạy công chiêng, chúng em có dịp được giao lưu, học hỏi, thắt chặt đoàn kết. Qua đó, giúp chúng em hiểu biết sâu sắc hơn về những nét đẹp văn hóa đặc sắc của dân tộc để

góp phần gìn giữ cho các thế hệ mai sau. Chúng em mong muốn trong thời gian tới sẽ có nhiều lớp học này đến với thế hệ trẻ ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã".

Được chứng kiến các thế hệ con cháu ở trong thôn háo hức tập luyện những bài chiêng, nhất là trong buổi tối 5/9 tổ chức lễ bế giảng lớp học, lãnh đạo địa phương cùng ông bà, cha mẹ và người lớn tuổi ở trong thôn hiện rõ sự rạng ngời, niềm phấn khởi khi được thưởng thức tiếng công, tiếng chiêng đầu đời của con cháu, cùng hòa quyện với nhịp điệu xoang truyền thống và hơn thế nữa điều cốt yếu là các giá trị văn hóa của dân tộc nay đã được thế hệ trẻ gìn giữ và trân trọng.

Già làng K'Niêm, người luôn tâm huyết, gắn bó với Câu lạc bộ Công chiêng thôn Đồng Đò, vui vẻ cho biết: "Những năm qua, thế hệ trẻ ở trong thôn luôn có ý thức tìm hiểu, học hỏi, giữ gìn các bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc. Đây là niềm vui, lòng tự hào của người dân ở thôn Đồng Đò, bởi nhiều năm qua Câu lạc bộ Công chiêng thôn Đồng Đò luôn duy trì và gìn giữ khá tốt các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc".

NDONG BRÛM

Đảm bảo an toàn bức xạ hạt nhân để sản xuất

Thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân của UBND tỉnh, 2 năm qua, Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân Lâm Đồng đã đẩy mạnh các hoạt động đảm bảo an toàn để phát triển sản xuất.

Công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp, các ngành và Nhân dân trong ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân đã đi sâu vào các vấn đề về: Hoạt động quản lý nhà nước về an toàn bức xạ hạt nhân trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn quy trình Ứng phó sự cố với các tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ; Những quy định mới Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử... Hơn 4.000 tờ rơi hướng dẫn quy trình ứng phó sự cố đã được cấp phát cho các đơn vị, doanh nghiệp có thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ và các hộ dân cư sinh sống gần cơ sở. Đã đào tạo, tập huấn cho hơn 200 lượt tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị X-quang trong y tế và có nguồn phóng xạ, qua đó trang bị kiến thức về các mối nguy hiểm và biện pháp bảo vệ khi xảy ra sự cố bức xạ liên quan đến thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế như: hiệu ứng sinh học bức xạ ion



Diễn tập để sẵn sàng ứng phó với sự cố bức xạ và hạt nhân trong mọi tình huống.

hóa; bảo vệ chống chiếu xạ ngoài; Một số tình huống sự cố bức xạ và kịch bản ứng phó điển hình đối với cơ sở X-quang; các khía cạnh liên quan đến tối ưu hóa an toàn bức xạ trong y tế và công nghiệp đối với cơ sở X-quang (gồm: công tác chuẩn bị ứng phó sự cố, các giai đoạn trong ứng phó sự cố, những tình huống ứng phó cụ thể và cấp cứu nạn nhân trong sự cố bức xạ). Từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm và chất lượng hoạt động bảo đảm an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ đối với nhân viên bức xạ của cơ sở, người phụ trách an toàn, người quản lý của cơ sở. Nâng cao năng lực kiểm soát an toàn bức xạ cho đội ngũ những người trực tiếp làm việc trong môi trường bức xạ; chủ động kịp thời ứng phó khi có sự cố xảy ra để hạn chế đến mức

thấp nhất những thiệt hại cho con người và môi trường sống.

Đến nay, toàn tỉnh có 1.130 nguồn phóng xạ (trong đó, 239 nguồn phóng xạ đang sử dụng, 891 nguồn phóng xạ đang được lưu giữ); 185 thiết bị bức xạ đang được sử dụng. Các nguồn phóng xạ và thiết bị bức xạ hiện đang được lưu giữ và sử dụng tại 80 cơ sở, gồm: 2 cơ sở nghiên cứu, đào tạo (Viện Nghiên cứu hạt nhân, Trường Đại học Đà Lạt); 1 cơ sở soi chiếu, an ninh hải quan (Cảng hàng không Liên Khương); 3 cơ sở ứng dụng thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ trong công nghiệp (Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng, Công ty Bia Sài Gòn - Lâm Đồng, Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp); 3 cơ sở sử dụng thiết bị phân tích huỳnh quang tia X nhằm xác định

tuổi vàng (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Vạn Kim); 71 cơ sở chẩn đoán và điều trị trong y tế. Các cơ sở đã thực hiện tốt việc đăng ký cấp phép sử dụng và lưu trữ nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ; tuân thủ theo các quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử.

Bên cạnh việc kiểm kê xác nhận hiện trạng các nguồn phóng xạ, việc kiểm tra các nội dung liên quan đến công tác quản lý an toàn bức xạ; đảm bảo an ninh trong việc sử dụng, lưu giữ nguồn phóng xạ theo quy định cũng được tiến hành theo định kỳ. Cụ thể như: Xem xét việc quy hoạch các khu vực đảm bảo an toàn bức xạ, các biện pháp đảm bảo an ninh trong việc cất giữ nguồn phóng xạ, việc đặt các biển cảnh báo an toàn bức xạ tại các khu vực lưu giữ nguồn phóng xạ, khu vực tiến hành công việc bức xạ; số kiểm đếm nguồn phóng xạ của các đơn vị; các hồ sơ về sự cố bức xạ (nếu có); các nội quy an toàn bức xạ; giấy phép tiến hành công việc bức xạ - sử dụng nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ...

Với đặc thù là địa phương có Lò phản ứng hạt nhân (Viện Nghiên cứu hạt nhân) và nhiều đơn vị có nhiều trang thiết bị chuyên dụng trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, đề chủ động với công tác ứng phó sự cố, Sở Khoa học và Công

nghệ - Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy đã thực hiện việc mua sắm trang thiết bị chuyên dụng phục vụ hoạt động ứng phó sự cố, gồm: 2 máy đo nhiễm bẩn phóng xạ bề mặt; 1 máy đo liều cao cầm tay; 3 máy đo tia X cầm tay; 2 máy tính xử lý; 5 bộ đàm liên lạc; xe đẩy nguồn. Các thiết bị đo có độ nhạy cao, thiết bị có khả năng nhận dạng nguồn phóng xạ giúp nhận diện chính xác nguồn phóng xạ, phục vụ hiệu quả cho công tác kiểm kê nguồn phóng xạ và đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ.

Trong 2 năm qua, Sở đã thực hiện 12 cuộc thanh tra, 2 cuộc kiểm tra với tổng số 48 cơ sở sử dụng thiết bị bức xạ. Các cuộc thanh, kiểm tra tập trung vào các cơ sở sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế, các cơ sở sử dụng, lưu giữ nguồn phóng xạ; qua đó kịp thời phát hiện và xử phạt 4 cơ sở vi phạm. Còn lại, hầu hết các đơn vị đã chấp hành tốt Luật Năng lượng nguyên tử như: giấy phép còn hiệu lực, bổ nhiệm nhân viên phụ trách an toàn bức xạ được cấp chứng chỉ; trang bị liều kế cá nhân; khám (định kỳ 1 năm/lần), lập hồ sơ theo dõi sức khỏe và lưu giữ hồ sơ theo dõi sức khỏe cho nhân viên an toàn bức xạ theo quy định; tham gia tập huấn, đào tạo cơ bản về an toàn bức xạ định kỳ 3 năm/lần; thực hiện kiểm kê nguồn, gắn nội quy an toàn bức xạ, quy trình sử dụng và vận hành nguồn phóng xạ và thiết bị bức xạ...

XEM TIẾP TRANG 8

Xã vùng sâu nỗ lực vượt khó, thoát nghèo

Là xã thuần nông, Phước Cát 2 có cơ cấu ngành Nông nghiệp chiếm đến 80%, số còn lại là dịch vụ và các ngành nghề khác. Đời sống của đa số người dân trước đây phụ thuộc vào việc canh tác hai loại cây trồng chủ lực là cây điều và lúa. Tuy nhiên, chừng 5 năm trở lại đây, người dân trong xã đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tích cực phát triển chăn nuôi. Qua đó, bức tranh kinh tế của xã đã có sự thay đổi đáng kể với những gam màu tươi sáng.

Ông Trương Văn Xã - Phó Chủ tịch UBND xã Phước Cát 2 chia sẻ, đến thời điểm hiện tại, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đã đạt gần 59 triệu đồng/năm. Đây là con số rất đáng khích lệ đối với một xã thuần nông, có đến 60% số hộ dân là người đồng bào dân tộc thiểu số như Phước Cát 2. Để có được thành quả này, các cấp, chính quyền xã đã tập trung mọi nguồn lực để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; đồng thời, đưa ra các định hướng, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện tự nhiên cho từng thôn.

Đơn cử như tại thôn Phước Trung, nơi đây có hơn 90% là người đồng bào dân tộc Nùng, có điều kiện tự nhiên phù hợp để người dân canh tác cây lúa nước. Để ổn định kinh tế cho người dân, chính quyền xã đã tập trung hướng dẫn công tác

Xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên là địa phương vùng sâu, vùng xa của tỉnh Lâm Đồng. Những năm qua, các cấp, chính quyền cùng người dân nơi đây đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi kém hiệu quả sang các mô hình có giá trị kinh tế cao, góp phần nâng cao giá trị sản xuất trên từng đơn vị diện tích và mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân.

khuyến nông, giúp người dân đưa vào canh tác các loại giống lúa mới cho năng suất cao. Bên cạnh đó, để tạo bước đột phá phát triển kinh tế, UBND xã đã tạo điều kiện cho người dân vay vốn, cải tạo các diện tích đất đồi để phát triển các loại cây trồng như cao su, cà phê, cây ăn trái. Riêng các loại cây ăn trái, trên địa bàn thôn Phước Trung đã có 21 ha các loại đã và đang cho thu nhập cao. Trong khi đó, tại thôn Phước Thái, địa phương xác định đây sẽ là vùng chuyên canh cây điều, ca cao; đồng thời, rất phù hợp để phát triển các loại cây ăn trái, nhất là sầu riêng. Còn các thôn Sơn Hải, Thôn 3 và 4 sẽ là vùng chuyên canh cây điều, cây ăn trái.

Theo ông Trương Văn Xã, hòa chung xu hướng hiện nay, người dân trong xã Phước Cát 2 cũng đã không ngừng tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm để phát triển các loại cây trồng mới, thay thế cho những vườn điều già cỗi, kém hiệu quả; trong đó, cây sầu riêng, bưởi da xanh đang được người dân lựa chọn hàng đầu. Theo số liệu thống kê, hiện, toàn xã có 54 ha cây ăn trái các loại; trong



Người dân Thôn 3, xã Phước Cát 2 chuyển đổi từ những vườn điều kém hiệu quả sang trồng sầu riêng.

đó, diện tích kinh doanh là 28 ha, năng suất ước đạt 74,6 tạ/ha, tổng sản lượng đạt 208,88 tấn. Bên cạnh đó, người dân trong xã cũng đã thực hiện chuyển đổi các diện tích đất ven sông Đồng Nai sang trồng dâu, nuôi tằm với tổng diện tích lên đến 13 ha.

Ngoài ra, xã Phước Cát 2 cũng tích cực trong công tác khuyến nông, hướng dẫn người dân phát triển và mở rộng ngành chăn nuôi.

Đến nay, toàn xã đã có đàn trâu 188 con/67 hộ, đàn bò có 1.310 con/289 hộ, đàn heo có 978 con/93 hộ, tổng đàn gia cầm đạt 16.500 con. Để việc chăn nuôi của người dân phát triển ổn định, UBND xã đã luôn quan tâm, chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác phun tiêu độc khử trùng, phối hợp các đoàn thể tuyên truyền, khuyến cáo cho Nhân dân về công tác phòng, chống dịch bệnh

trên vật nuôi. Đặc biệt, thực hiện Đề án Phát triển chăn nuôi bò sữa trên địa bàn huyện Cát Tiên, xã Phước Cát 2 đã có 1 hộ đăng ký nuôi với số lượng 6 con.

Mặt khác, để nâng cao nguồn thu nhập, người dân trong xã Phước Cát 2 còn tích cực tham gia công tác nhận khoán bảo vệ rừng trên địa bàn. Hiện nay, trên địa bàn 5 thôn của xã đã có 10 tổ cộng đồng, mỗi hộ dân tham gia nhận khoán bảo vệ rừng ở mức trung bình 30 ha/hộ, với thu nhập ước đạt 25 triệu đồng/hộ/năm; riêng Thôn 3 và 4 thì 100% số hộ dân đều tham gia nhận khoán bảo vệ rừng.

Những kết quả bước đầu đạt được trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Phước Cát 2 là rất đáng khích lệ, khẳng định chủ trương đúng đắn của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc khai thác, tận dụng tốt tiềm năng thế mạnh, thay đổi tư duy sản xuất của người dân. Tin rằng, với sự quyết tâm, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Phước Cát 2 thì mục tiêu đạt mức thu nhập 60 triệu đồng/người/năm, mức tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 4-5% vào cuối năm 2023 sẽ không khó. Từ đó, đưa xã vùng sâu, vùng xa này ngày càng phát triển và tiến gần hơn với mục tiêu hoàn thành Chương trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao trong thời gian sớm nhất.

HOÀNG SA

TIN THẾ GIỚI

Vấn đề người di cư: EU công bố kế hoạch đối phó 10 điểm

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, ngày 17/9, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã trình bày kế hoạch hành động 10 điểm để giải quyết tình trạng khẩn cấp về người di cư và chia sẻ gánh nặng với Italy.

Phát biểu tại cuộc họp báo trong chuyến thăm đảo Lampedusa (Italy) với Thủ tướng nước chủ nhà Giorgia Meloni, Chủ tịch von der Leyen nêu rõ nhập cư bất hợp pháp là một thách thức của châu Âu, đòi hỏi phải có phản ứng của các nước trong châu lục. Kế hoạch của EU bao gồm một cơ chế đoàn kết, thông qua đó các quốc gia châu Âu tiếp nhận người nhập cư đã đến Lampedusa, cập nhật luật pháp châu Âu về chống buôn người, khả năng triển khai một chiến dịch hải quân mới của EU ở Địa Trung Hải, hồi hương nhanh hơn những người có yêu cầu tị nạn đã bị từ chối và mở các hành lang nhân đạo an toàn cho những người di cư hợp pháp.

Người đứng đầu EC cam kết sẽ tăng cường giám sát trên không ở Địa Trung Hải thông qua các cơ quan châu Âu, trong đó có cơ quan bảo vệ biên giới và bờ biển EU Frontex, và phối hợp với các nước là quê hương của người di cư để hồi hương an toàn những người không đáp ứng điều kiện tị nạn ở châu Âu.

Chuyến thăm của nhà lãnh đạo châu Âu đến Lampedusa diễn ra trong bối cảnh trên 1.000 người nhập cư mới đã đến hòn đảo này trong vòng chưa đầy 24 giờ. Trong 3 ngày qua, đã có tới trên 10.000 người đến hòn đảo này.

Theo Hội Chữ thập đỏ Italy - cơ quan quản lý trung tâm tiếp nhận



Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen (thứ 3, phải) và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni (phải) thăm đảo Lampedusa, ngày 17/9/2023.

tại cảng chính ở Lampedusa, trên 1.500 người đang chờ để được chuyển khỏi các cơ sở chỉ có sức chứa 400 người.

Trong khi đó, số lượng tàu tìm cách đưa người vượt biên qua Địa Trung Hải, chủ yếu từ Tunisia và Libya, vẫn ở mức cao. Trong hai ngày 16 - 17/9, phối hợp với chính quyền Italy, tàu Geo Barents của tổ chức Bác sĩ không biên giới (RSF) đã giải cứu trên 471 người di cư, trong đó có 205 trẻ vị thành niên. Tàu bảo vệ bờ biển Dicotti cũng đã đến cảng Reggio Calabria chờ 700 người di cư.

Thủ tướng Meloni đã nỗ lực đảm bảo có thêm viện trợ từ EU khi chính quyền địa phương đang gặp khó khăn trong việc hỗ trợ người nhập cư. Bà cũng công bố một loạt biện pháp nhằm ngăn chặn những người di cư tìm cách vào Italy bất hợp pháp như tăng thời gian lưu giữ những người di cư tại các trung tâm giam giữ lên 18 tháng - mức tối đa

được pháp luật cho phép.

Tối 16/9, Bộ trưởng Nội vụ các nước Italy, Tây Ban Nha, Pháp và Đức đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến với Ủy viên châu Âu về các vấn đề nội vụ Ylva Johansson để thảo luận vấn nạn người di cư trên Địa Trung Hải, đặc biệt là sau khi lượng người đến Italy ồ ạt trong những ngày gần đây.

Bộ trưởng Nội vụ Italy Matteo Piantedosi cho biết, cần có các quyết định chính sách cấp cao để thiết lập một chiến lược hoạt động mới chống lại nạn buôn người nhằm thực thi các sáng kiến cụ thể, qua đó ngăn chặn tận gốc vấn đề người di cư.

Theo dữ liệu mới nhất của Bộ Nội vụ Italy, từ đầu năm đến nay, đã có 127.207 người nhập cư bất hợp pháp đến Italy, gần gấp đôi so với 66.237 người ghi nhận cùng kỳ năm 2022 và cao gấp 3 lần so với con số năm 2021 (42.750 người).

(Theo Báo Tin tức)

Cơ hội...

TIẾP TRANG 3

... Riêng năm 2023, địa phương đưa ra kế hoạch thực hiện tái canh, ghép cải tạo với diện tích ước khoảng trên 7 ngàn ha. Theo đánh giá, công tác tái canh, ghép cải tạo giống cà phê Robusta đã góp phần đưa năng suất cà phê của tỉnh từ 2,9 tấn nhân/ha năm 2015 tăng lên 3,3 tấn nhân/ha năm 2021. Sản lượng vì thế cũng được tăng từ 400 ngàn tấn năm 2015 lên 560 ngàn tấn vào năm 2021.

Đối với giống cà phê Robusta tại Lâm Đồng, hiện nay người dân, doanh nghiệp đã và đang áp dụng các giống năng suất cao, chất lượng tốt, kháng bệnh gi sắt như TR4, TR9, TR11, TRS1... Bên cạnh đó, một số

giống do người dân chọn lọc có năng suất cao, chất lượng tốt như Thiện Trường, TS5 (xanh lùn), Hữu Thiên. Ông Trần Quang Duy - Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng nói: "Hiện nay, địa bàn tỉnh có 248 vườn ươm cây giống cà phê với năng lực sản xuất trên 14 triệu cây giống và 50 triệu chồi ghép. Nguồn giống này đảm bảo đủ cung cấp hàng năm cho việc trồng mới, tái canh cà phê trên địa bàn tỉnh".

Cùng với việc đảm bảo về nguồn giống cà phê Robusta chất lượng cao, ngành Nông nghiệp địa phương cũng tổ chức xây dựng mô hình cà phê ứng

dụng công nghệ cao. Đặc biệt, triển khai 5 vùng sản xuất cà phê Robusta công nghệ cao với quy mô gần 2 ngàn ha. Trong đó bao gồm, 470 ha tại xã Hòa Bắc (huyện Di Linh), 370 ha tại xã Đình Lạc (huyện Di Linh), 900 ha tại các huyện Lâm Hà, Lạc Dương và huyện Bảo Lâm.

Cà phê là một trong những cây trồng chủ lực của Lâm Đồng. Do vậy, địa phương thực hiện kế hoạch phát triển ổn định, giữ diện tích 170 ngàn ha vào năm 2025, trong đó, diện tích cà phê Robusta 150 ngàn ha với năng suất 3,5 tấn/ha và tổng sản lượng vào khoảng 550 ngàn tấn.

NGỌC NGÀ

Đảm bảo...

TIẾP TRANG 7

... số theo dõi vận hành, trang bị các biển báo bức xạ, đèn cảnh báo, dấu hiệu cảnh báo bức xạ theo quy định; thực hiện việc kiểm xạ định kỳ; đảm bảo an ninh nguồn phóng xạ; xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

ThS. Phạm Thị Nhâm - Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ, Phó

Trưởng Ban Chỉ huy Ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Lâm Đồng cho biết: Thời gian tới, Ban Chỉ huy tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về bức xạ và hạt nhân đến mọi tầng lớp Nhân dân; Tăng cường hoạt động kiểm kê nguồn phóng xạ và bức xạ được sử dụng và lưu giữ; đánh giá nguy cơ, sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh,

để xuất giải pháp phòng ngừa ứng phó. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện thiếu sót, tồn tại không đảm bảo an toàn bức xạ, hạt nhân và có biện pháp khắc phục, tiến hành xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; tổ chức diễn tập để sẵn sàng ứng phó với sự cố bức xạ và hạt nhân trong mọi tình huống.

QUỲNH UYẾN

THÔNG BÁO

Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng có kế hoạch in lịch 2024 (Giáp Thìn) như sau:

1. Lịch đại: 17.000 bộ

2. Lịch Siêu cực đại: 1.500 bộ

Các đơn vị có nhu cầu xem chi tiết trên website: www.xosodalat.com.vn hoặc liên hệ Phòng Kinh doanh, ĐT: 02633.827.753 để biết thêm chi tiết. Hạn cuối nhận chào giá 16h30 ngày 25/9/2023.

Thông báo v/v chuyển nhượng QSDĐ

• Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Di Linh thông báo: Ông Nguyễn Hạnh Phúc được UBND huyện Di Linh cấp GCN QSD đất mang số R hiệu R 205613 cấp ngày 16/01/2001, vào sổ theo dõi số 3235/QSDĐ. Trang địa chính số 27, quyển 19 xã Đình Trang Hòa, chi tiết như sau:

Thửa đất số 243, tờ bản đồ số 17, xã Đình Trang Hòa, diện tích: 3.000 m² đất trồng cây lâu năm.

Ngày 24/06/2001, ông Nguyễn Hạnh Phúc chuyển nhượng QSDĐ cho ông Nguyễn Hùng, thường trú tại Thôn 8, xã Đình Trang Hòa, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, trong quá trình chuyển nhượng, hai bên chưa hoàn tất việc chuyển nhượng QSDĐ theo quy định của pháp luật và ông Nguyễn Hạnh Phúc đã giao giấy chứng nhận QSDĐ cho ông Nguyễn Hùng.

Hiện nay, ông Nguyễn Hạnh Phúc ở đâu, liên hệ với UBND xã Đình Trang Hòa hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Di Linh để lập thủ tục chuyển nhượng QSDĐ theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày đăng thông báo này trên các phương tiện truyền thông, nếu các tổ chức, cá nhân có khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến thửa đất nêu trên thì đề nghị gửi phúc đáp bằng văn bản về Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Di Linh hoặc UBND xã Đình Trang Hòa để được giải quyết. Sau thời gian 30 ngày, nếu đơn vị không nhận được các khiếu nại, khiếu kiện nào thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Di Linh lập thủ tục đăng ký chuyển nhượng QSD đất cho ông Nguyễn Hùng tại các thửa đất nêu trên theo quy định.

• Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Di Linh thông báo: Ông (bà) Nguyễn Thị Bích Đào được UBND huyện Di Linh cấp giấy chứng nhận QSDĐ số H 028016 cấp ngày 10/10/1996 tại thửa 186A, tờ bản đồ 55C với diện tích: 140 m² đất ở nông thôn, vào sổ theo dõi số 744/QSDĐ có tên trong sổ địa chính trang 140 quyển Đồng Lạc 1, chi tiết như sau:

Thửa đất số 186A, tờ bản đồ số 55C, xã Đình Lạc, với diện tích: 140 m² đất ở nông thôn.

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài đối với đất ở nông thôn. Năm 1997, ông (bà) Nguyễn Thị Bích Đào chuyển nhượng QSDĐ cho bà Hoàng Thị Hân, thường trú tại xã Đình Lạc - huyện Di Linh - tỉnh Lâm Đồng, trong quá trình chuyển nhượng, hai bên chưa thực hiện việc chuyển nhượng QSDĐ theo quy định của pháp luật và ông (bà) Nguyễn Thị Bích Đào đã giao giấy chứng nhận QSDĐ cho ông (bà) Hoàng Thị Hân.

Hiện nay, ông (bà) Nguyễn Thị Bích Đào ở đâu, liên hệ với UBND xã Đình Lạc hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Di Linh để lập thủ tục chuyển nhượng QSDĐ theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày đăng thông báo này trên các phương tiện truyền thông, nếu các tổ chức, cá nhân có khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến thửa đất nêu trên thì đề nghị gửi phúc đáp bằng văn bản về Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Di Linh hoặc UBND xã Đình Lạc để được giải quyết. Sau thời gian 30 ngày, nếu đơn vị không nhận được các khiếu nại, khiếu kiện nào thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Di Linh lập thủ tục đăng ký nhận chuyển nhượng QSD đất cho ông Bùi Cả tại thửa đất nêu trên theo quy định.